



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment:LPA)ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้จัดส่งแบบตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอไปปรับแบบ
ตรวจฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่ออ
รับการตรวจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาล
เมืองชัยภูมิ ให้ไปปรับแบบตรวจฯเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร.๐๔๔-๘๒๒๒๐๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๓๕๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าทีมประเมิน ทุกทีม

ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๖๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ และทีมประเมินฯ ตามคำสั่งดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินฯ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆเซ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ขอชักชวนแนวทางการปฏิบัติในการออกตรวจประเมินฯ และการจัดส่งเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารที่จัดส่งให้ทีมประเมินทุกทีม

๑. ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ หมวดที่ ๙ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (๑๐ คะแนน) ได้แนบเอกสารไว้ในรูปเล่มด้านที่ ๑ แล้ว
๒. ผลคะแนนการประเมิน LPA ของ อปท. ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ประกอบการตรวจฯ ด้านที่ ๑ หมวด ๖ หมวดย่อยที่ ๒
๓. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อปท. ประกอบการตรวจฯ ด้านที่ ๔ หมวดที่ ๒ หมวดย่อยที่ ๑
๔. การออกตรวจประเมินฯ ให้แจ้งแผนการออกตรวจให้ อปท.ทราบไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

เอกสารที่ต้องส่งให้จังหวัดเมื่อตรวจประเมินแล้วเสร็จ

๑. แบบตรวจประเมินฯ รูปเล่มทั้ง ๕ ด้าน และตัวชี้วัดเพิ่มเติม ด้านที่ ๑ หมวดที่ ๙ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

๑.๑ มีสรุปผลคะแนนและร้อยละ (ด้านในรองปก) และลงคะแนนแต่ละหัวข้อประเมินครบทุกหมวดและข้อย่อย ด้วยปากกาที่ชัดเจน

๑.๒ มีการลงลายมือชื่อผู้รับการประเมิน และทีมประเมินครบทั้ง ๔ คน

๒. ให้ส่งเอกสารตามข้อ ๑ เมื่อตรวจประเมินฯ แต่ละ อปท.แล้วเสร็จ ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (ไม่ต้องรอส่งพร้อมกันทั้งหมด) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ วถ. บันทึกผลคะแนนในระบบสารสนเทศ

๓. ให้ดำเนินการออกประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและชี้แจงให้ทีมประเมินทุกคนทราบ

(นายสันติย์ หาญรบ)

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หมวด ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

เป้าหมาย : ๔.๑ การขับเคลื่อนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ นโยบายจังหวัดของชัยภูมิตามโครงการ “ชัยภูมิตามรอยเมืองสุข”

๔.๒ การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>๔.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การลด คัด แยกขยะ นำขยะไปใช้ประโยชน์ - สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายไว้นิล แผ่นพับ ประกาศ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย - ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น การลด คัดแยก ขยะ นำขยะไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับ ครุฑเรือน ชุมชน - ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดหมู่บ้าน - ภาพภาชนะรับขยะและของเสียอันตราย - ภาพถ่ายการทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียก - ภาพถ่ายกิจกรรม ออกล. หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ กรณีตั้งงบประมาณด้านการจัดการขยะ 	<p>๔.๑ อปท. มีการดำเนินการตามมาตรการ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด (ต้นทาง)</p> <p>๑) อปท.จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกแก่ ประชาชนในพื้นที่ในเรื่อง ๓RS หรือ ๓ ข มีกิจกรรมลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับ ครุฑเรือน ชุมชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรม Big Cleaning Day การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ ขยะแลกไข่ เป็นต้น</p> <p>๒) หมู่บ้านในเขต อปท.มีภาชนะรองรับ ขยะหรือของเสียอันตราย ครบทุกหมู่บ้าน</p> <p>๓) ครุฑเรือนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป มีการทำถังขยะ อินทรีย์/ขยะเปียก ตามแนวดำริของนายก สมาคมแม่บ้านมหาดไทย</p> <p>๔) การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น รักษาโลก “ออกล.” และขับเคลื่อนกิจกรรม ออกล. อย่างต่อเนื่อง</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> จัดทำได้ ๔ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำได้ ๒ - ๓ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำได้ ๑ ข้อ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ 	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	
<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปเล่มเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ.... - ประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ..... - ญัตติการนำเสนอร่างเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ (กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภาฯ) 	<p>๔.๒ การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.....</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ และ ประกาศใช้แล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างนำเสนอให้สภาพิจารณา <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ 	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๐</p>	